

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về Đề án thành lập và hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng ở thôn,
tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 12/2022, sau khi nghe Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Đề án thành lập và hoạt động Tổ Dân vận cộng đồng ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và kết luận:

1. Nhất trí thông qua Đề án thành lập và hoạt động Tổ Dân vận cộng đồng ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (có Đề án kèm theo), với một số nội dung chủ yếu sau:

1.1. Về mục tiêu: (1) Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác dân vận ở cơ sở, khu dân cư. (2) Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố nhằm phát huy sức mạnh của Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Cụ thể hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". (3) 10/10 huyện, thành phố thực hiện thí điểm mô hình Tổ Dân vận cộng đồng ở thôn, tổ dân phố (mỗi xã, phường, thị trấn thành lập thí điểm ít nhất 01 Tổ Dân vận cộng đồng); các địa phương đã triển khai đại trà tiếp tục triển khai thực hiện mô hình; các huyện, thành phố có điều kiện thì triển khai thành lập và đưa vào hoạt động Tổ Dân vận cộng đồng ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn với số lượng nhiều hơn số lượng tối thiểu thực hiện thí điểm, bảo đảm phù hợp với điều kiện của địa phương. Tổng kết, rút kinh nghiệm mô hình thí điểm trong năm 2023; năm 2024, triển khai thành lập và đưa vào hoạt động Tổ Dân vận cộng đồng ở 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. (4) Hằng năm, 100% các Tổ Dân vận cộng đồng được đánh giá xếp loại theo tiêu chí do Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn.

1.2. Về nhiệm vụ: (1) Tuyên truyền, phổ biến, vận động người thân, gia đình và người dân nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. (2) Phối hợp tổ chức cho Nhân dân tham gia giám sát các nội dung: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ gìn an ninh, trật tự; bảo vệ môi trường. (3) Chăm và phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân nơi cư trú đến cấp ủy, chính quyền; tham gia điều tra, khảo sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân ở địa bàn dân cư. (4) Phối hợp với ban quản lý thôn, ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng các mô hình điển hình "Dân vận khéo".

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng của các địa phương quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận này và Đề án của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

3. Các huyện ủy, thành ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án; chỉ đạo đảng ủy các xã, phường, thị trấn triển khai thành lập Tổ Dân vận cộng đồng và đưa vào hoạt động ở những thôn, tổ dân phố được lựa chọn thí điểm, xong trong quý I/2023; tiến hành tổ chức sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình trên địa bàn. Hằng năm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng và biểu dương, khen thưởng các Tổ Dân vận cộng đồng tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận hoặc công tác xây dựng Đảng.

4. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận này và Đề án của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

5. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức mình phối hợp với hệ thống dân vận đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung của Đề án.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy định hướng đề Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, đăng tải và phản ánh kết quả thực hiện Kết luận này và Đề án của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện Đề án và Hướng dẫn ban hành quy chế hoạt động, tiêu chí đánh giá xếp loại Tổ dân vận cộng đồng. Chủ trì, phối hợp với các huyện ủy, thành ủy tổ chức sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình trong quý IV/2023; đồng thời, đề xuất việc triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2024.

- Hằng năm, nghiên cứu đưa nội dung bồi dưỡng, tập huấn về hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng vào chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận; tổ chức biểu dương, khen thưởng các Tổ Dân vận cộng đồng tiêu biểu.

Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc Kết luận này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Nơi nhận:

- Các ban, cơ quan của Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Đảng đoàn Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH tỉnh,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện ủy, thành ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Lê Thị Thu Hồng

ĐỀ ÁN

**Thành lập và hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng ở thôn, tổ dân phố
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang**

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đối với thôn, tổ dân phố là nơi hằng ngày diễn ra mọi hoạt động của cộng đồng dân cư, là nơi trực tiếp tập hợp, vận động quần chúng Nhân dân, thực hiện mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Là nơi dễ nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân. Chính vì vậy công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố có vai trò, vị trí rất quan trọng. Trong những năm qua, công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BDV ngày 27/6/2005 về nội dung hoạt động công tác dân vận ở thôn, bản, cụm dân cư và là tinh đầu tiên trong cả nước thực hiện mô hình Tổ dân vận ở thôn, bản, tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh có 2.128 tổ dân vận ở thôn, tổ dân phố, với 18.186 thành viên. Thông qua hoạt động của Tổ dân vận đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương nhất là vận động Nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án, công trình; tham gia phòng, chống dịch Covid-19; giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước ở thôn, tổ dân phố. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân báo cáo cấp ủy,

chính quyền và đề xuất giải pháp, trực tiếp vận động, hòa giải, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết. Tổ dân vận là nòng cốt trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố nói chung và hoạt động của Tổ dân vận còn những khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới như công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Công tác nắm và phản ánh tình hình, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những mâu thuẫn từ cơ sở có việc chưa kịp thời. Việc phối hợp tổ chức để Nhân dân tham gia giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở chưa thường xuyên. Việc phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt của người dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương có việc còn hạn chế. Hoạt động của Tổ dân vận còn mang tính hành chính, chưa rõ nét, còn lúng túng về nội dung và phương thức hoạt động. Tổ dân vận được giao nhiều việc, khó thực hiện, nhiều nhiệm vụ còn trùng chéo với các tổ chức tự quản ở cộng đồng. Công tác tập huấn, sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng chưa thường xuyên, kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổ dân vận còn hạn chế.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền nhất là cấp cơ sở về vai trò, vị trí công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố chưa đầy đủ nên chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Cơ cấu thành viên của Tổ dân vận ở thôn, bản, tổ dân phố chủ yếu là ban chỉ ủy, ban quản lý thôn, trưởng các chi đoàn, chi hội và thường xuyên thay đổi nên chưa phát huy vai trò của người dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Tổ dân vận theo Hướng dẫn số 19-HD/BDV ngày 27/6/2005 của Ban Dân vận Tỉnh ủy có nội dung còn chung chung, khó thực hiện và chưa đáp ứng yêu cầu.

Kế thừa kết quả hoạt động của Tổ dân vận trước đây và hiệu quả của mô hình Tổ Covid cộng đồng đã phát huy sức mạnh của Nhân dân để chiến thắng dịch COVID-19; kết quả thí điểm mô hình Tổ Dân vận cộng đồng tại xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên) và Đồng Tâm (huyện Yên Thế) cho thấy để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở thì Nhân dân phải thật sự là trung tâm, là chủ thể, giữ vai trò quyết định. Tổ dân vận cần phải có sự đổi mới về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và phương pháp hoạt động để đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới, hướng mạnh về cơ sở với phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”. Từ những vấn đề trên, Ban Dân vận Tỉnh ủy nhận thấy việc đề xuất xây dựng Đề án thành lập và hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng ở thôn, tổ dân phố nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, sự tham gia của đông đảo Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở là rất cần thiết.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Văn bản của Trung ương

Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Kết luận 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Hướng dẫn số 80-HD/BDVTW ngày 28/2/2012 của Ban Dân vận Trung ương về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư.

2. Văn bản của tỉnh

Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận số 54-KL/TU ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Quyết định 279-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang.

Kết luận số 115-KL/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, giai đoạn 2021-2025.

Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chỉ thị số 11-CT/TU ngày ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025.

Hướng dẫn số 19-HD/BDVTU ngày 27/6/2005 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về nội dung hoạt động công tác dân vận ở thôn, bản, cụm dân cư.

Thông báo kết luận số 398-TB/TU ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban với các ban, cơ quan Tỉnh ủy quý II/2021, giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng thí điểm mô hình Tổ tự quản tại các khu dân cư trên cơ sở củng cố Tổ Covid cộng đồng.

Thông báo số 1327-TB/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nhân rộng mô hình Tổ Dân vận cộng đồng ở thôn, tổ dân phố.

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

1. Đối tượng triển khai

- Các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh,
- Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh,
- Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy,
- Các huyện ủy, thành ủy,

2. Phạm vi

Đề án được triển khai thực hiện tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn 209/209 xã, phường, thị trấn của 10/10 huyện, thành phố.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác dân vận ở cơ sở, khu dân cư.

2. Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố nhằm phát huy sức mạnh của Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Cụ thể hóa phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”.

3. 10/10 huyện, thành phố thực hiện thí điểm mô hình Tổ Dân vận cộng đồng ở thôn, tổ dân phố (*mỗi xã, phường, thị trấn thành lập thí điểm ít nhất 01 Tổ Dân vận cộng đồng*); các địa phương đã triển khai đại trà tiếp tục triển khai thực hiện mô hình; các huyện, thành phố có điều kiện thì triển khai thành lập và đưa vào hoạt động Tổ Dân vận cộng đồng ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn với số lượng nhiều hơn số lượng tối thiểu thực hiện thí điểm, bảo đảm phù hợp với điều kiện của địa phương. Tổng kết, rút kinh nghiệm mô hình thí điểm trong năm 2023; năm 2024, triển khai thành lập và đưa vào hoạt động Tổ Dân vận cộng đồng ở 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

4. Hằng năm, 100% các Tổ Dân vận cộng đồng được đánh giá xếp loại theo tiêu chí do Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn.

III. VỀ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ DÂN VẬN CỘNG ĐỒNG

1. Tên gọi: Tổ Dân vận Cộng đồng thay thế Tổ dân vận theo Hướng dẫn số 19-HD/BDVTU ngày 27/6/2005 của Ban Dân vận Tỉnh ủy (*Hoạt động trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả của Tổ dân vận theo Hướng dẫn số 19-HD/BDVTU ngày 27/6/2005 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Tổ Covid cộng đồng trong quá trình chống dịch*).

2. Cơ cấu tổ chức:

- Mỗi thôn, tổ dân phố thành lập một Tổ Dân vận cộng đồng do đảng ủy cấp xã ra quyết định thành lập. Mỗi Tổ phân chia thành các nhóm theo địa bàn dân cư (*các tổ liên gia*) và hộ gia đình, đảm bảo mỗi nhóm có từ 3 đến 5 người, phân công 01 đồng chí là nhóm trưởng, mỗi nhóm phụ trách 30-50 hộ gia đình.

- Cơ cấu, thành phần Tổ Dân vận cộng đồng: Đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận làm tổ phó. Các thành viên gồm chi hội trưởng các đoàn thể, bí thư chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi, phó thôn, tổ trưởng các tổ liên gia, thôn đội trưởng, công an viên, thành viên tổ công nghệ cộng đồng, người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu, người dân có sức khỏe, nhiệt tình, tâm huyết tại khu dân cư.

- Đối với những nơi chưa thành lập chi bộ hoặc kiêm nhiệm nhiều chức danh, căn cứ vào tình hình cụ thể để thành lập Tổ Dân vận cộng đồng, có thể phân công chi ủy viên (nếu có) hoặc trưởng thôn làm tổ trưởng và cơ cấu tổ phó cho hợp lý.

3. Nhiệm vụ:

3.1. Tuyên truyền, phổ biến, vận động người thân, gia đình và người dân nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

3.2. Phối hợp tổ chức cho Nhân dân tham gia giám sát các nội dung: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ gìn an ninh, trật tự; bảo vệ môi trường.

3.3. Nắm và phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân nơi cư trú đến cấp ủy, chính quyền; tham gia điều tra, khảo sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân ở địa bàn dân cư.

3.4. Phối hợp với ban quản lý thôn, ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo".

4. Phương thức hoạt động

- Tổ Dân vận cộng đồng hoạt động trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ của Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi đoàn, chi hội ở thôn tổ dân phố và tinh thần tự nguyện, vì cộng đồng của các thành viên khác.

- Hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng dưới sự chỉ đạo của chi bộ và sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của ban quản lý thôn, ban công tác mặt trận, các chi đoàn, chi hội và xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

- Các thành viên của Tổ chủ động tuyên truyền, giám sát, nắm và phản ánh những vấn đề liên quan hoặc báo cáo cụ thể những vấn đề phát sinh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

- Hằng tháng, Tổ trưởng tổ chức họp với các thành viên, các nhóm trưởng để đánh giá kết quả, định hướng hoạt động, báo cáo kết quả hoạt động với chi bộ và khối dân vận qua ứng dụng công nghệ thông tin (các nhóm Zalo) hoặc họp đột xuất khi cần thiết.

5. Môi quan hệ công tác

5.1. Đối với cấp ủy chi bộ

Tổ Dân vận cộng đồng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ thôn, tổ dân phố và giúp chi ủy chi bộ tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác dân vận.

5.2. Đối với ban quản lý thôn, ban công tác Mặt trận và các đoàn thể, các ngành

Phối hợp tuyên truyền, giám sát, nắm và phản ánh tình hình liên quan đến người dân ở khu dân cư và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

5.3. Đối với khối dân vận xã, phường, thị trấn

Tổ Dân vận cộng đồng được cung cấp thông tin, được hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của khối dân vận xã, phường, thị trấn.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ DÂN VẬN CỘNG ĐỒNG

1. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp đối với hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng

Người đứng đầu cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho cán bộ trực tiếp phụ

trách, chỉ đạo hoạt động các Tổ Dân vận cộng đồng.

Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, định hướng, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng Tổ Dân vận cộng đồng tiêu biểu.

2. Chú trọng hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng Tổ Dân vận cộng đồng

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy xã, phường, thị trấn ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn.

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho Tổ Dân vận cộng đồng theo hướng “*cầm tay chỉ việc*”; tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo, diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận ở cơ sở. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng.

Hàng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động và biểu dương, khen thưởng các Tổ Dân vận cộng đồng tiêu biểu vào dịp tổng kết công tác dân vận hoặc công tác xây dựng Đảng. Định kỳ 03 năm sơ kết, 05 năm tổng kết hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng.

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm thành viên Tổ Dân vận cộng đồng

Lựa chọn những người tiêu biểu, có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, am hiểu pháp luật, có uy tín, có tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng, sử dụng được điện thoại thông minh tham gia các Tổ Dân vận cộng đồng. Ban hành quy chế hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng phù hợp với tình hình thực tiễn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn và các hộ gia đình.

Các thành viên luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, gần gũi, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; trong thực hiện nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với phong tục, tập quán, trình độ dân trí và đặc điểm của địa phương. Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng.

4. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để người dân hiểu rõ vai trò, vị trí của mình, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng.

Tổ Dân vận cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hương ước, quy ước gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò trách nhiệm của Nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện Đề án và Hướng dẫn ban hành quy chế hoạt động, tiêu chí đánh giá xếp loại Tổ dân vận cộng đồng. Chủ trì, phối hợp với các huyện ủy, thành ủy tổ chức sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình trong quý IV/2023; đồng thời, đề xuất việc triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2024.

- Hằng năm, nghiên cứu đưa nội dung bồi dưỡng, tập huấn về hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng vào chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận; tổ chức biểu dương, khen thưởng các Tổ Dân vận cộng đồng tiêu biểu.

2. Các huyện ủy, thành ủy

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án; chỉ đạo đảng ủy các xã, phường, thị trấn triển khai thành lập Tổ Dân vận cộng đồng và đưa vào hoạt động ở những thôn, tổ dân phố được lựa chọn thí điểm, xong trong quý I/2023.

- Chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho trưởng khối dân vận, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Dân vận cộng đồng ở thôn, tổ dân phố.

- Tiến hành tổ chức sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình trên địa bàn.

- Hằng năm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng và biểu dương, khen thưởng các Tổ Dân vận cộng đồng tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận hoặc công tác xây dựng Đảng.

- Báo cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy về tình hình và kết quả hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng 6 tháng (trước ngày 15/6), hàng năm (trước ngày 20/11).

3. Đảng ủy các xã, phường, thị trấn

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án; chỉ đạo các thôn, tổ dân phố lựa chọn thành viên Tổ Dân vận cộng đồng và ban hành Quyết định thành lập thí điểm Tổ Dân vận cộng đồng; tổ chức Hội nghị ra mắt và chỉ đạo hoạt động các Tổ Dân vận cộng đồng trên địa bàn. Thời gian thực hiện xong trong quý I/2023.

- Kịp thời củng cố, kiện toàn Tổ Dân vận cộng đồng khi có sự thay đổi đảm bảo hoạt động chất lượng, hiệu quả.

- Thành lập nhóm Zalo gồm Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy (Trường khối Dân vận), chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể và Tổ trưởng các Tổ Dân vận cộng đồng. Chỉ đạo các Tổ Dân vận cộng đồng thành lập nhóm zalo gồm các thành viên của Tổ và Zalo của nhóm gồm đồng chí Tổ trưởng, thành viên của nhóm và các hộ gia đình được phân công phụ trách.

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án. Hằng năm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng và biểu dương, khen thưởng các Tổ Dân vận cộng đồng tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng.

- Hằng năm đánh giá, xếp loại Tổ Dân vận cộng đồng và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho thành viên Tổ Dân vận cộng đồng.

- Định kỳ, 6 tháng và 01 năm báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng với Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy.

4. Cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố

- Ban Chi ủy chủ trì, phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố lựa chọn thành viên tham gia Tổ Dân vận cộng đồng; báo cáo Chi bộ và xin ý kiến Nhân dân bằng hình thức phù hợp. Lập danh sách đề nghị Đảng ủy xã, phường, thị trấn ra quyết định thành lập Tổ Dân vận cộng đồng.

- Trực tiếp lãnh đạo hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng về Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy,
- Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy,
- Đảng ủy các xã, phường, thị trấn,
- Lãnh đạo Ban,
- Các phòng,
- Lưu Phòng ĐT&CH, Văn thư.

